

Số: 1240/UBND-TTr

Hoàng Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2017

V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn
của ông Nguyễn Thọ Hời, xã Hoàng Đồng.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND huyện Hoàng Hóa nhận được Công văn số 10106/UBND-TD ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển đơn của ông Nguyễn Thọ Hời, thôn 5, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa (gửi kèm theo đơn).

Nội dung đơn: Đề nghị thu hồi đất đã cấp cho 06 hộ chính sách tại xã Hoàng Đồng không đúng quy định.

UBND huyện báo cáo như sau: Nội dung đơn trên trùng với đơn của ông Lê Đình Chuế, thôn 2, xã Hoàng Đồng năm 2105 gửi đến UBND huyện tố cáo UBND xã Hoàng Đồng xét giao đất cho 06 hộ gia đình người có công với cách mạng không đúng đối tượng. Căn cứ quy định của Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện thành lập đoàn thẩm tra, xác minh. Trên cơ sở báo cáo của đoàn xác minh, UBND huyện ban hành kết luận số 1492/KL-UBND ngày 16/10/2015. Tại Kết luận đã khẳng định nội dung tố cáo là chưa có cơ sở. Việc giải quyết tố cáo của Huyện đảm bảo khách quan, thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật.

Trường hợp ông Nguyễn Thọ Hời: là một trong 06 hộ chính sách được UBND xã Hoàng Đồng xét cấp đất ở. Sau khi được xét giao, gia đình ông Hời đã chuyển nhượng cho vợ (chồng) ông Lê Văn Sinh, bà Nguyễn Thị Nga tại Hợp đồng số 3237/2013, quyền số 01/TP/CC-SCC do Văn phòng Công chứng Hạc Thành lập ngày 16/12/2013. Ông Hời không thống nhất với hợp đồng này, cho rằng không phải chữ ký và điểm chỉ của Ông nên nhiều lần gửi đơn đến UBND xã, huyện, các ngành cấp tỉnh đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng. Đơn được UBND Huyện giao phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Hoàng Đồng tiến hành hòa giải nhưng kết quả không thành, đã nhiều lần hướng dẫn ông Hời gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được xem xét, giải quyết nhưng Ông không thực hiện mà tiếp tục gửi đơn đến các cấp, ngành đề nghị thu hồi đất đã cấp cho 06 hộ chính sách tại xã Hoàng Đồng là không đúng quy định.

UBND huyện đã nhiều lần hướng dẫn, trả lời ông Hời, gần đây nhất vào ngày 05/9/2017, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1233/UBND-TTr trả lời: đơn của ông Hời thuộc trường hợp không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì đã được UBND huyện hướng dẫn, trả lời về nội dung này tại văn bản số 381/UBND-TTr ngày 27/4/2016.

Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hoàng Đồng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã giải thích, hướng dẫn ông Hời gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Thọ Hời, thôn 5, xã Hoàng Đồng đến Chủ tịch UBND tỉnh định hướng, chỉ đạo./.

(UBND Huyện gửi kèm theo Kết luận số 1492/KL-UBND; Văn bản số 1233/UBND-TTr ngày 05/9/2017) *th h*

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Ban Tiếp công dân VP. UBND tỉnh (B/c);
- Thường trực HU-HĐND Huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Huyện;
- Thanh tra, Ban Tiếp công dân-VP UBND huyện;
- UBND xã Hoàng Đồng;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

